



Số 07 - tháng 07 &
08. 2023

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

THÁNG BẢY: Cầu cho việc sống mẫu nhiệm Thánh Thể.

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

THÁNG TÁM: Cầu cho ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Chúng ta hãy cầu nguyện để ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lissabon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

Gợi ý cùng suy nghĩ

Trước khi đi hành hương và nghỉ hè, tôi gửi đến Ông Bà Anh Chị Em vài dòng suy tư.

Hai chục năm trước, lần đầu tiên nghe tin nhà thờ bán thì tôi ngỡ ngàng và cảm thấy gì đó buồn buồn. Giống như khi nhìn thấy “hoa héo tàn” (sắp chết), có mấy ai vui đâu bao giờ? Chục năm nay nghe riết, tôi không còn buồn như lúc mới đầu nữa, mà là cảm giác chấp nhận: Tình hình bây giờ là thế!

Cách đây khoảng 2-3 tháng, tôi nghe một chị tâm sự: Nhà thờ Allerheiligste Dreifaltigkeit ở Herne sẽ bán. Chị cảm thấy tiếc, vì từ nhỏ chị đã cùng anh chị em với ba mẹ đến nhà thờ này đi lễ. Nay mẹ chị có tuổi, nhưng vẫn tự đi bằng xe Bus đến cách dễ dàng, vì có trạm xe công cộng ở gần, nên chị và mẹ cảm thấy gắn bó với nơi đây. Nói tiếc chị nói tiếp: Tại sao Cộng đồng mình không mua nhà thờ ấy cho các giờ kinh lễ, thanh thiếu niên thì có nơi sinh hoạt, thiếu nhi có chỗ gặp gỡ vui chơi, mở lớp này khóa kia, mà không phải hỏi mượn giáo xứ Đức nữa. Thoáng nghe, tôi cảm thấy ý định liều lĩnh khó thực hiện, mà cũng thấy vui vui âm áp, vì người trẻ dám có ý nghĩ đó. Khi hàn huyên với mấy người khác, tôi cũng kể lại ý tưởng ấy.

Tương chuyện nhà thờ đã vào quên lãng. Hôm thứ Tư tuần rồi, một Mạnh Thường Quân giúp Trại Hè Gia Đình Thánh Micae, đã nhắc lại ý định mua nhà thờ với tôi và chị nói: Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ đã mua được nhà thờ, người Việt bên Pháp cũng thế. Còn các Phật tử tại Đức cũng mua đất, xây được chùa ở Hannover. Vậy tại sao chúng ta không thể tạo một nơi Kinh Lễ cho mình và có chỗ cho con cháu đến sinh hoạt, cầu nguyện với nhau? Những ai đã từng mua nhà đất bên Đức thì biết, chúng ta không phải trả tiền

hết một lần, mà chỉ cần trả trước 20% và sau đó trả góp mỗi tháng. Chẳng lẽ bao nhiêu người Việt chúng ta hợp sức lại mà không mua nổi cái nhà thờ sao? Trong khi đó người Hồi Giáo muốn mua nhà thờ Công giáo để làm đền thờ Hồi Giáo hoặc các chủ hãng muốn mua nhà thờ để xây sửa thành nơi kinh doanh của họ, phần chúng ta thì ỷ y là có thể mượn hoặc thuê được.

Câu hỏi của chị làm tôi suy nghĩ và quyết định hôm nay viết bài mở đầu này cho tờ *Sống Đạo*, để chúng ta cùng suy nghĩ, bàn với nhau về những khả năng cho phép và khó khăn cản trở. Chúa Nhật 3 tháng 9 sắp tới chúng ta họp Kháng Đại II, nếu số đông biểu quyết muốn mua thì tôi sẽ viết thư hỏi Tổng giáo phận Paderborn về giá cả và thủ tục. Chắc chắn chúng ta sẽ được ưu tiên hơn những người Hồi Giáo hay các chủ công ty. Mua và còn chăm sóc nhà thờ là vấn đề phải nghĩ tới, mà cũng là cơ hội cho Cộng đồng người Việt chúng ta.

Sau cùng, tôi kính chúc Ông Bà Anh Chị Em có những ngày hè nghỉ ngơi mạnh khỏe, có những cuộc gặp gỡ trò chuyện vui tươi và bình an trong Giesu.

*Linh mục Tuyên Úy
Đaminh Bùi Trọng Biên*

Thông tin của tờ *Sống Đạo* và trang nhà *Sống Đạo* online.

1. Kể từ *Sống Đạo* số 07 tháng 7 năm nay (2023) Ông F.x. Trần Đức Trang sẽ giúp Cha Tuyên Úy chịu trách nhiệm xem lại và kiểm soát phần nội dung của tất cả các bài viết, thông tin và tin sinh hoạt... gửi đăng trên tờ *Sống Đạo* và trang *Sống Đạo* online. Mọi chi tiết sẽ thông báo thêm đến BCH/CD, các Ban Đại Diện Cộng Đoàn, Ủy Viên các Ban và Đoàn Thể CGTH trong phiên họp KĐ II. Để tránh mất thời gian chuyển qua chuyển lại giữa Cha Tuyên Úy và Ông Trang, bài vở từ nay có thể gửi trực tiếp về: Đức Trang Trần - Bonhoefferweg 23 - 45279 Essen hoặc qua điện thư trangtranle@yahoo.de.

2. Các bài viết cho tờ *Sống Đạo* và trang *Sống Đạo* online: Để cho việc chuẩn bị sắp xếp thứ tự bài vở cũng như người chịu trách nhiệm in ấn đủ thời gian, xin gửi bài và tin tức sinh hoạt... trước ngày 20 mỗi tháng. Bài gửi đăng không quá 02 trang A5. Người viết bài và người gửi bài về cho trang *sống đạo* chịu trách nhiệm hoàn toàn phần nội dung của bài mình gửi.

3. Tờ *Sống Đạo* và trang *Sống Đạo* online là tiếng nói chính thức của Cộng Đồng Thánh Micae - Tổng Giáo Phận Paderborn và Giáo Phận Essen và chỉ đăng hoặc cho lên trang nhà online những bài viết chia sẻ tâm tình trong đời

sống đạo có tính cách đóng góp xây dựng Nhà Chúa, và trước hết là những thông tin sinh hoạt trong nội bộ tại các cộng đoàn hoặc đoàn thể... thuộc Cộng Đồng Thánh Micae - Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen cũng như các Cộng Đồng bạn trong tinh thần kết nối và liên đới trong Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức do các linh mục Tuyên Úy Việt Nam trông coi.

4. Tờ Sống Đạo và trang Sống Đạo online không quảng bá và đăng bất cứ thông tin quảng cáo cũng như bài vở nào dưới mọi hình thức có tính cách cá nhân ngoài Cộng Đồng Thánh Micae dù cá nhân đó là ai

Thánh Lễ tại cộng đoàn Paderborn ngày Chúa Nhật 11.06.

„Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta“ sẽ được sống muôn đời. Hôm nay Chúa Nhật lễ Minh Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn Don Bosco chúng con hân hoan chào đón Cha Tuyên Úy Bùi trọng Biên đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn chúng con.

Thánh lễ hôm nay thật sốt sắng, cha đã chia sẻ với bà con trong cộng đoàn về tầm quan trọng và thiêng liêng của Minh Máu Thánh Chúa. Cùng tham dự thánh lễ hôm nay còn có một số gia đình không cùng tôn giáo. Cộng đoàn xin chân thành cảm ơn thật nhiều mọi người đã đến tham dự thánh lễ.

Sau thánh lễ cha Tuyên Úy cùng mọi người về họp mặt tại nhà anh cộng đoàn trưởng; với sự đóng góp nhiệt tình của bà con nên bữa tiệc có rất nhiều món ăn thật ngon miệng. Mọi người lại có dịp hàn huyên tâm tình với nhau thật thân mật và vui vẻ. Hôm nay cha TU rất vui, nhưng chắc niềm vui lớn nhất mình đoán ra được đó là cha đã giải tội cho 02 con chiên lạc vì không biết lần xưng tội trước đây của họ đã là từ năm nào (!)

Niềm vui không dừng lại sau buổi tiệc, bà con cùng cha TU được dịp ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, đó là chơi đá banh, kéo co, bịt mắt đập bong bóng. Lúc này mọi người trở nên như trẻ nhỏ.

Cuối cùng thì cộng đoàn cũng phải chia tay nhau và tiễn cha TU ra về. Cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn cha TU đã về dâng thánh lễ và cùng chung vui với cộng đoàn chúng con. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn quan phòng và đồng hành cùng cha. Xin cảm ơn các gia đình không cùng tôn giáo thành phố Paderborn đã đến tham dự thánh lễ và sinh hoạt chung với cộng đoàn công giáo chúng tôi.

N-P ghi

VỀ BÊN MẸ BANNEUX

Tháng 5, tháng hoa, người tín hữu đã từ lâu đời luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm (1933 - 2023) Đức Mẹ hiện ra ở Banneux.

Cộng Đoàn Thánh Mẫu Mân Côi đã tổ chức xe buýt hành hương Banneux vào Chủ Nhật ngày 14.05.2023. Đúng 7 giờ 00 xe đón Cha Tuyên Úy - Cộng Đoàn Mông Triệu - Cộng Đoàn Hagen. Phái đoàn hành hương với 55 người trong chuyên xe buýt từ Đức Quốc đã đến vương quốc Bỉ, và nhanh chóng hòa nhập theo đoàn kiệu cung nghinh Đức Maria, mỗi người trên tay với bông hoa xinh tươi dâng lời ca tiếng hát, lời kinh dâng về Mẹ (Cầu xin ơn hoà bình thế giới, cách riêng cho dân Ukraine) Nhờ Mẹ, cùng với Mẹ chúng con chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, với những lá cờ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, cờ Cộng



Đông Thánh Micae, cờ Đoàn Lòng Chúa Thương Xót... Và được biết thêm về tiểu sử „Dòng suối nước Đức Mẹ Banneux trở nên thời danh qua nhờ những phép lạ chữa bệnh, mang lại sự yên ủi cho người đau bệnh.“

Đoàn đồng tế đã ổn định trong ngôi thánh đường, thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria, đầu lễ đội dâng hoa tiến Mẹ rất đẹp, rực rỡ, và long trọng. Lời chào đón và chia vui với cộng đoàn dân Chúa Châu Âu của cha Viện

Trưởng giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Banneux. Giới thiệu quý cha đến từ Đức: Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long, Lm Đaminh Bùi Trọng Biên, Lm Đominicô Trần Mạnh Nam, Lm Trần Công Luận Bề trên Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, quý cha đến từ Bỉ, Hoà lan, Anh, Pháp... Sự hiện diện của quý Tu Sĩ nam nữ, giáo dân bao gồm đủ mọi lứa



tuổi, ông bà cao niên, anh chị trung niên, thanh thiếu niên, thiếu nhi, baby...

Sau thánh lễ, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau bữa ăn trưa đơn giản, thấm đậm tình người dưới gốc cây xum xê cành lá và tận hưởng nguồn gió mát nơi thánh địa Banneux. Tiếp sau đây, Cộng đồng đi viếng những chặng đàng thánh giá Chúa Kitô đã đi trong cuộc tử nạn, mỗi con người của chúng ta đều có thể sẽ trải nghiệm về thánh giá trong cuộc đời của chính mình.

Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Vâng! Cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con, cảm ơn Mẹ Maria chúc phúc lành cho ngày hành hương hôm nay, ngắn gọn, nhưng sâu sắc, tràn đầy bầu khí thánh thiêng, mọi sự diễn ra tốt đẹp như lòng mong ước của chúng con. Hãy luôn đến với Mẹ Maria, Mẹ sẽ nâng đỡ, chở che cuộc đời chúng con đang lữ hành nơi dương thế.

*Lucia Vương Thúy Xuân
(Cộng đoàn trưởng Cộng Đoàn Thánh Mẫu Mân Côi)*

**Thứ bảy ngày 17.06 vừa qua Cộng đoàn các Thánh tử đạo Việt nam
Bergkamen và vùng phụ cận mừng lễ bốn mạng tại
St. Barbara - Oberaden.**

Thánh lễ mừng kính các Thánh do cha Đaminh Bùi trọng Biên chủ tế với sự hiệp thông của giáo dân trong Cộng đoàn và đại diện các Hội Đoàn cũng như Cộng đoàn bạn trong Cộng đồng Thánh Micae. Trước thánh lễ Cộng đoàn đã cung nghinh rước kính các Thánh tử đạo cách trọng thể chung quanh khuôn viên giáo xứ với tiếng hát ca ngợi của ca đoàn và toàn thể giáo dân tham dự. Kiểu rước được dừng lại bên trong nhà thờ với nghi thức xông hương kính các Thánh với bài ca nhập lễ thật nhịp nhàng.

Vào đầu lễ cha chủ tế có lời chào đến tất cả quý vị đại diện xa gần cũng như giáo dân hiện diện. Thánh lễ sốt sắng cùng với phần thánh ca do ca đoàn Cécilia phụ trách, phần phụng vụ lời Chúa cũng được thực hiện qua hai ngôn ngữ Đức-Việt, phần dâng của lễ thật trang nghiêm với hoa nến cũng như của lễ tiến dâng trước bàn thờ Chúa được đón nhận từ cha chủ tế. Bài chia sẻ dựa theo tin mừng hôm nay khi Chúa nói về cánh đồng lúa chín mà thợ gặt thì thiếu và rồi nhân lễ kính các Thánh tử đạo đã hy sinh để minh chứng cho đức tin nên cha chủ tế cũng kể câu chuyện về hai hạt lúa được gieo vào một ngày mưa gió để rồi hạt rơi trên đường khô ráo tưởng rằng tốt đẹp hơn nên cao ngạo để khi bị xe qua đường cán nát cùng chim trời ăn mất, còn hạt rơi xuống bùn

lầy tưởng bị chôn lấp chết đi để rồi lại sinh tươi tốt qua đó nói lên những sự hy sinh chịu đựng của các Thánh trong thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình rồi bị tra tấn, bị giết đi cùng biết bao nhiêu việc cao cả mà các ngài đã làm đó là vì danh Chúa chứ không vì một lợi nhuận nào cả mà cái thời đại hiện nay chúng ta thấy rõ ràng điển hình khi các việc cử hành các bí tích phụng tự ở các nước văn minh tân tiến... những việc mà các Ngài đã thể hiện như một lời minh chứng, đó cũng là những hạt giống mà các Ngài đã để lại cho Giáo hội Việt nam của chúng ta, mầm giống đức tin đó lưu truyền mãi cho đến bây giờ và các Ngài gồm cả thầy 117 vị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh vào năm 1988 tại Rôma mà Cộng đoàn chúng ta đã nhận làm bản mạng như hôm nay.

Thánh lễ kết thúc với lời chia sẻ của ông cộng đoàn trưởng Lê minh Dương trong tâm tình cảm tạ mọi người đã đến hiệp thông trong Thánh lễ mừng bản mạng hôm nay, cũng là lần thứ 39 đồng thời nói đến những gian nan trải qua thời gian Covid và sinh hoạt của Cộng đoàn trong tương lai rất cần có những người trẻ tham gia, đóng góp để ngày một thêm mạnh mẽ triển nở hơn nữa. Cuối cùng mời mọi người ghé qua bên hội trường để cùng nhau mừng vui bản mạng qua phần tiệc trà thanh đạm, điều mà những năm trước đây ta đã không thể thực hiện được. Kế đến là lời chúc mừng của ông Nguyễn duy Trinh đại diện Cộng đồng Thánh Micae trước khi cha chủ tế ban phép lành kết lễ cùng chúc mọi người một ngày tươi lành.

Trước khi rời bước sang bên hội trường những tấm hình lưu niệm được chụp chung với cha Đaminh rồi người người dần bước sang hội trường, tại nơi đây tiếng chào nói câu chuyện hàn huyên thật vui nhộn, phần ẩm thực cũng được Cộng đoàn khoản đãi chu đáo bằng bàn buffet với những món ăn hương vị như Bún thịt nướng, bánh mì xúc xích, xôi, chè, bánh, trái cây đủ mọi hương vị. Bữa tiệc vui cho đến chiều mọi người rồi chia tay hẹn ngày gặp lại.

QT ghi

Unna 18.06.2023

Chúc mừng

Trong Thánh Lễ Cộng Đoàn Nữ Vương tại Bad Oeynhausen ngày 12.08.2023, chị Maria Nguyễn Ánh Linh nhận luôn 3 Bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức và đón nhận Minh Thánh

Chúa. Chúc mừng chị gia nhập Hội Thánh, nguyện xin Chúa chúc phúc và ban tràn đầy ân sủng, nâng đỡ chị luôn trung thành, có một niềm tin kiên vững và lòng mến sắt son.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm họp mặt thường niên.

Sau một thời gian dài gián đoạn vì lý do dịch bệnh, ngày thứ Bảy 10.06 vừa qua Anh Em ĐLMTT chúng tôi và gia đình lại có dịp họp mặt trở lại với nhau tại nhà xứ Dreifaltigkeit - Herne theo như thông lệ hằng năm của Đoàn.

Theo chương trình anh em chúng tôi cùng gia đình lần lượt đến nơi từ lúc 10g00 để chuẩn bị cho chương trình họp mặt của Đoàn hôm nay phía ngoài sân cũng như trong nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ do Cha Tuyên Úy Đaminh Bùi trọng Biên chủ tế.

Thánh lễ thật sốt sắng được mở đầu với lời chào của Cha Tuyên úy đến anh em trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cùng mọi người trong Cộng Đồng tham dự. Và hôm nay là thứ Bảy ngay sau ngày lễ kính Minh Máu Thánh Chúa mới hôm thứ Năm vừa qua và một số các quốc gia chỉ tổ chức được vào ngày Chúa nhật trong đó có Việt Nam nên bài chia sẻ của Cha chủ tế xoay quanh về Lễ kính Minh Máu Thánh Chúa. Đại Lễ Kính Minh và Máu Thánh Chúa được cử hành vào thứ Năm sau Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau Đại Lễ Phục Sinh, việc chọn ngày thứ Năm của Giáo Hội như là một ngày cố định để cử hành Đại Lễ trên, đứng trong mối liên kết mật thiết với

ngày thứ Năm Tuần Thánh, tức ngày mà chính Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Dù đại dịch đã qua đi nhưng có nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ tham dự thánh lễ trực tuyến nhưng quên rằng quan trọng sự đón nhận của ăn hằng sống qua bí tích Thánh Thể mà Chúa đã ban cho chúng ta qua việc cử hành các Thánh lễ như lập lại việc Chúa đã thực hiện trong bữa tiệc ly trao cho các Tông đồ cùng truyền lại tới nay cho tất cả chúng ta.

Bài chia sẻ trong Thánh lễ cũng được nhắc về Minh Máu Thánh Chúa có 4 ý nghĩa đó là ơn cứu chuộc của Chúa do Ngài muốn ở lại với chúng ta nên đã lập bí tích Thánh Thể vào ngày thứ Năm trước lễ vượt qua và cũng trước ngày Chúa chịu nạn. Ngài sai người con duy nhất đến trần gian để cứu độ chúng ta “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Qua bí tích Thánh này người trao cho chúng ta của ăn hằng sống là chính máu thịt người. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu cũng muốn lưu lại với các Thánh tông đồ cũng như mọi người tín hữu chúng ta mà nhớ lại lời khi Chúa Giêsu rao giảng, Ngài nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

Không những thế để chúng ta được dùng mà bổ sức, cho chúng ta thêm

manh mẽ về phần hồn đồng thời tìm thấy bình an qua việc lãnh nhận bí tích này, để ta trở nên con cái Chúa và Chúa hiện diện nơi mỗi người tín hữu chúng ta. Xin cho Minh và Máu Chúa Kitô ở cùng chúng ta luôn mãi và ban phúc lành cho tất cả, để chúng ta được bình an và cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống, không chỉ hiện tại mà còn mãi tương lai.

Thánh lễ xong chúng tôi tiếp tục với giờ cầu Thánh Thể trong tình hiệp thông với nhiệm tích cao cả ấy cùng với những lời nguyện dâng lên Thiên Chúa cách sốt mến cậy trông nơi Người nâng đỡ đồng hành trong cuộc sống mỗi ngày nơi trần thế.

Qua dịp này Anh Em đã ngồi lại để chia sẻ những tâm tư cũng như trao đổi những khó khăn về một số mặt của Đoàn để trong tương lai cùng nhau chung tay giúp và chia sẻ công việc bớt gánh nặng cho Ban Trị Sự.

Một Tân Ban Trị Sự nhiệm kỳ 2022-2025 qua sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số đã được đề chọn trong số những anh em hiện diện.

Những câu chuyện vui rôm rả hòa theo những tiếng cười rộn ràng sáng khoải giữa bầu trời xanh trong, nắng ấm sau bao ngày thiếu vắng vì đại dịch cho đến khi mọi người lần lượt chia tay ra về để chuẩn bị một tuần mới cho cuộc sống trong gia đình và ngoài xã hội sau một ngày họp mặt với bao niềm vui trong sợi dây „Liên Kết“.

Một ngày đẹp trời mau qua
Chung vui câu chuyện món quà trao nhau

Hẹn ngày tái ngộ mai sau
Đoàn ta liên kết lời cầu chúc thôi
Mọi người hạnh phúc an vui
Sức khỏe cuộc sống trong đời luôn mong.

QT ghi

**Chương trình Lễ Bỏ mạng
Các Bà Mẹ Công giáo
Chúa Nhật 27 tháng 8, lúc 15 giờ.**

Cháu (em) trân trọng kính mời quý Bà, quý Chị và Gia Đình đến Họp Mặt, cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Chúa Nhật ngày 27.08.2023 tại Nhà Thờ Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne.

* Lúc 13 giờ 00: Gặp gỡ chia sẻ tại hội trường.

* Lúc 14 giờ 00: Cha Tuyên Úy huấn đức.

* Lúc 14 giờ 30: Giải Tội.

* Lúc 15 giờ 00: Thánh Lễ Mônica Bỏ Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

* Sau Lễ xuống hội trường của Giáo xứ dùng Kaffee, bánh ngọt...

*Hội Trưởng HCBMCG
Lucia Vương Thủy Xuân.*

Chúc mừng Tân Ban

1. Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn Thánh Cả Giuse.

- * Cộng đoàn trưởng:
Đôminicô Nguyễn Phước Tuy.
- * Cộng đoàn phó:
Gioan Nguyễn Tiến Đạt.
- * Thư ký kiêm thủ quỹ:
Katharina Nguyễn Hoàng Chiêu Anh.

2. Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu.

- * Cộng đoàn trưởng:
Anh Trần Cao Nguyên.
- * Phó nội vụ kiêm thư ký:
Chị Trần Thị Bích Liêm.
- * Phó ngoại vụ: Anh Hoàng Lý Sỹ.
- * Thủ quỹ: Anh Nguyễn Văn Hà.

3. Tân Ban Trị Sự Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

- * Đoàn trưởng:
Anh Giuse Bùi Anh Tuấn, Essen.
 - * Đoàn phó:
Anh Giuse Vũ Tiến Hùng, Unna.
 - * Thư ký:
Anh Giuse Đặng Quốc Thanh, Unna.
 - * Thủ quỹ:
Anh Vincente Vũ Xuân Trung, Hagen.
- Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành hồn xác cùng sức khỏe cho quý Cựu. Nguyên xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào ân sủng xuống trên Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn Thánh Cả Giuse - Tân Ban Đại Diện Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu và Tân Ban Trị Sự Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

Chúc mừng Thành Hôn.

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6)

- * Chị Trần Kim Ngân và anh Trương Công Đức, đã thành hôn ngày 03.06.2023 tại Dortmund.
 - * Chị Nguyễn Tú Trinh và anh Phạm Phan Hoàng. Thánh Lễ hôn phối tại Dortmund ngày 12.08.2023.
- Nguyên xin Thiên Chúa tình yêu, chúc phúc cho các anh chị luôn trung thành với lời thề hứa, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình.



Thành kính phân ưu

† Chị Maria Đặng Nguyễn Thị Khuyên, đã được Chúa thương gọi về lúc 12 giờ 03 phút ngày 07.05.2023 tại Minden, hưởng dương 51 tuổi.

† Ông Anrê Nguyễn Kim Hiền, sinh ngày 16.03.1954 tại Sài Gòn, tạ thế ngày 16.05.2023 tại Bergkamen, hưởng thọ 69 tuổi.

Thành kính phân ưu với gia đình anh Ca, gia đình anh Thọ, cụ bà Lucia Gái, bà Kim Ái cùng tang quyến. Nguyên xin Chúa tha thứ lỗi lầm và đón linh hồn Maria, linh hồn Anrê vào hưởng bàn tiệc trên Thiên Quốc.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 07 & 08

†	Cụ Giuse Nguyễn Đình Lâm , CĐ TM Mân Côi.	10.07.2010
†	Cháu Micae Vũ Xuân Thiên, CĐ TM Mân Côi.	13.07.2006
†	Cụ Bà Anna Phạm Thị Tuất, CĐ C Thánh TĐ.	15.07.2014
†	Cụ Bà Theresa Bùi Thị Chi, CĐ Thánh Cả Giuse.	24.07.2022
†	LM Giuse Vũ Xuân Huyền.	28.07.2004
†	Maria Magdalena Vũ Thị Sự Bergkamen.	09.08.2020
†	Ông Roco Nguyễn Hữu Chí.	12.08.2015
†	Cụ Ông Phêrô Hoàng Văn Chi, CĐ Mẹ Fatima.	14.08.2015
†	Küster von CK Hans-Werne Bäuml.	15.08.2011
†	Bà Anna Nguyễn Thị Huê (Tr.Lịch) Các Thánh TĐ.	28.08.2005
†	Hiêrônimô Nguyễn Đình Diệm, CĐ Vincentê.	30.08.2013
†	Phêrô Nguyễn Văn Kha, Bochum.	31.08.2016

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Chúc mừng BỔ MẠNG

** Bổn mạng Cộng Đoàn các Thánh Từ Đạo Việt Nam và vùng phụ cận.*

Nguyên xin Chúa, qua lời bầu cử của các Thánh, ban tràn đầy ơn lành trên từng gia đình. Máu của các Thánh Từ Đạo là nguồn ân sủng giúp chúng ta thăng tiến trong Đức Tin.

** Bổn mạng Hội các Bà Mẹ Công Giáo.*

Lạy Thánh Mônica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo, qua lời bầu cử của ngài, xin cho các người vợ, người mẹ có đời sống thánh thiện, hiền lành, yêu thương, kiến tạo để hướng dẫn gia đình êm ấm, thuận hòa trong

tình thương của Thiên Chúa

** Bỏ mạng Hội Cầu Nguyện
Đức Maria Trinh Nữ Vương.*

Mừng kính Đức Maria, chúc mừng vương quyền của Mẹ. Nguyện xin Mẹ Maria ban bình an và luôn cầu bầu cùng Chúa cho Hội trên con đường lữ thứ nơi dương thế. Chúc Hội kiên tâm bền chí đến cùng

** Bỏ mạng Cộng Đoàn và
Ca Đoàn Mông Triệu.*

Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho Cộng đoàn luôn biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, vẹn toàn và luôn sống xin vâng theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời của mỗi người.

Cầu chúc Ca đoàn luôn phát triển, biết dùng lời ca, tiếng hát để ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tấm lòng chân thành.

Báo Trước Lịch Lễ Tháng 07 & 08.2023.

T7	15.07.	Lễ Cao Niên lúc 11g tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, Herne. Sau đó sẽ nướng thịt ăn trưa.
T7	29.07.	Thánh Lễ giỗ 10 năm ông Giacôbê Vũ Văn Vinh, lúc 15g tại nhà thờ St. Ludger - Am Heikenberg 13 - 44534 Lünen.
T7	05.08.	Mừng Lễ ngân khánh hôn phối vào lúc 15giờ tại nhà thờ Liebfrauen Kirche, Fritz - Reuter-Str. 5, 33604 Bielefeld.
CN	06.08.	Thánh Lễ lúc 11giờ cho Gia Đình Thánh Micae Tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne. Sau đó ăn trưa và sinh hoạt với nhau.
T7	12.08.	Thánh Lễ hôn phối của Nguyễn Tú Trinh và Phạm Phan Hoàng vào lúc 13giờ30 tại Dortmund.
T7	12.08.	Thánh Lễ Cộng Đoàn Nữ Vương tại nhà thờ St. Peter und Paul - Westkorse 11 - 32545 Bad Oeynhausen, vào lúc 17giờ với nghi thức Rửa Tội người lớn.
T7	19.08.	Giải tội: 14g30. Thánh Lễ Bỏ mạng Ca đoàn và Cộng đoàn Mông Triệu vào lúc 15giờ tại nhà thờ St. Michael - Westersbleichstr. 42 - 44147 Dortmund.
CN	20.08.	Giải tội: 10g30. Thánh Lễ với Cd Thánh Cả Giuse lúc 11giờ tại nhà thờ St. Jakobus - An St. Jakobus 1 - 46119 Oberhausen.

T7	26.08.	Thánh Lễ Bồn mạng Hội Cầu Nguyện Đức Maria Trinh Nữ Vương, tại thánh đường Herz Jesu, Gabelsbergerstr. 4, 59425 Unna-Königsborn. Giải tội: 14giờ 30 và Thánh Lễ lúc 15giờ.
CN	27.08.	Thánh Lễ Bồn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo vào lúc 15g tại nhà thờ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne.

Báo Trước Lịch Lễ Tháng 09.2023. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót.

T6	01.09.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - 44147 Dortmund.
T7	02.09.	Cộng Đoàn Thánh Phaolô hiệp dâng Thánh Lễ lúc 15g00 tại St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30.
CN	03.09.	Thánh Lễ lúc 10giờ tại St. Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne. Họp Khoáng Đại II tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Hene.
T7	09.09.	Lễ Cao Niên lúc 11g tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, Herne. Sau đó sẽ nướng thịt ăn trưa.
T7	09.09.	Thánh Lễ hôn phối tại Essen lúc 15giờ.
CN	10.09.	CD Thánh Gia Thất có Thánh Lễ với nghi thức hôn phối. (Giờ Lễ sẽ thông báo trong tờ Sống Đạo tới.)
T7	16.09.	Lễ giỗ 3 năm Cha cô Phêrô lúc 15giờ tại St. Bonifatius, Herne.
CN	17.09.	CD Don Bosco hiệp dâng Thánh Lễ tại nhà thờ St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn Giải tội: 14 giờ 30 Thánh Lễ lúc 15 giờ.
T7	23.09.	Giải tội: 14g30. Thánh Lễ với Cộng đoàn CTTVĐVN lúc 15giờ tại nhà thờ St. Barbara, Am Römerberg 1, 59192 Bergkamen.
CN	24.09.	Thánh Lễ với nhóm trẻ Bielefeld.
T7	30.09.	Bồn mạng Cộng đồng Thánh Micae và mừng 30 năm thành lập Cộng đồng tại Herne.



Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
 Handy: 0176-3248-5357
 Home Page: www.songdao.de - Email: biembui@gmail.com